

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Brunswick

วันที่มีผลบังคับใช้: วันที่ 2019

เมื่อคุณให้ข้อมูลของคุณแก่ Brunswick เราจะทุ่มเททำงานเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง เพราะเหตุใดเราจึงเก็บรวบรวมและคุณสามารถอัปเดต จัดการและ/หรือขอให้เราลบข้อมูลของคุณได้อย่างไร กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเราต่อไป จะถือว่าคุณรับรองว่าคุณได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Brunswick Corporation บริษัทในเครือหรือบริษัทสาขาใด ๆ ("Brunswick," "เรา" หรือ "พวกเรา") ไม่ว่าด้วยวิธีออฟไลน์หรือออนไลน์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ จากเว็บไซต์หรือแอปทั้งหมดที่โพสต์ลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (รวมเรียกว่า "เว็บไซต์")

<p>Brunswick จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของฉันทันอย่างไร</p>	<p>Brunswick จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ขอบด้วยกฎหมายเพื่อดำเนินการต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่น ประมวลผลข้อมูลการรับประกัน สื่อสารกับลูกค้าเดิมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือจัดการข้อกังวลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อ ยกตัวอย่างเช่น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณ:</p> <ul style="list-style-type: none">• เรียกดูเว็บไซต์ของเรา• ชื่อผลิตภัณฑ์หรือลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว• ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อรับบริการรับประกันผ่านตัวแทนจำหน่าย• ส่งการเรียกร้องการรับประกันผ่านทาง Brunswick หรือตัวแทนจำหน่าย• รายงานปัญหาผลิตภัณฑ์/บริการและ/หรือทำแบบสำรวจสำหรับลูกค้า• ให้ข้อมูลบัญชีหรือให้ข้อมูลติดต่อของคุณกับเรา• ร่วมทำแบบสำรวจหรือการแข่งขัน• ให้ข้อมูลเพื่อรับรองความถูกต้องในการเข้าถึงเว็บไซต์ เช่น ชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่าน และ/หรือ• ติดต่อกับเราโดยตรง
	<p>Brunswick จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมาย ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและ/หรือแบ่งปันจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่คุณมีกับเรา ข้อมูลนี้อาจรวมถึง:</p> <ul style="list-style-type: none">• ชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณ• ข้อมูลรายได้และการจ้างงานของคุณ• ข้อมูลการซื้อและการทำธุรกรรมในอดีตของคุณ• ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อจริง นามแฝง ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขประจำตัวประชาชนที่ไม่ซ้ำกัน ตัวระบุออนไลน์ ที่อยู่ IP ที่อยู่อีเมล ชื่อบัญชี หมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบอนุญาตขับรถ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขบัญชีทางการเงินหรือข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน• ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อายุ วันเดือนปีเกิด ชื่อของบุตร จำนวนบุตร อายุหรือเพศของบุตร หมายเลขโทรศัพท์ หรือความน่าเชื่อถือทางเครดิตของคุณ

Brunswick จะเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง

- รายได้จากสินทรัพย์หรือหนี้สิน และประเภทข้อมูลที่ได้รับควบคุมครองภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือรัฐบาลกลาง เช่น เชื้อชาติหรือศาสนา
- ข้อมูลเชิงพาณิชย์ ได้แก่ บันทึกทรัพย์สินส่วนบุคคล สินค้าหรือบริการที่ซื้อได้รับ หรือพิจารณา หรือประวัติหรือแนวโน้มการซื้อหรือบริการอื่น ๆ
- ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
- ข้อมูลอินเทอร์เน็ตหรือกิจกรรมในเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประวัติการเรียกดู ประวัติการค้นหาและข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณบนเว็บไซต์ของเรา
- ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำ
- ข้อมูลเสียง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลภาพหรือข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน
- ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือการจ้างงาน
- ข้อมูลการศึกษา และ
- การอนุมานจากข้อมูลประเภทต่าง ๆ ข้างต้นและที่แสดงถึงความชอบ ลักษณะ แนวโน้มทางจิตวิทยา ความโน้มเอียง พฤติกรรม ทัศนคติ ความฉลาด ความสามารถหรือความถนัด

เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณเมื่อเวลาผ่านไปและจากเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือบริการออนไลน์ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม เราจะถือว่าการส่ง "ห้ามติดตามสัญญาณ" จากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเป็นการขอเลือกไม่ให้มีการขายข้อมูลของคุณในอนาคตในขอบเขตที่เราสามารถเชื่อมโยงเบราว์เซอร์ของคุณกับข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณได้

เพราะเหตุใด Brunswick จึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน

นอกเหนือจากกรณีที่คุณยินยอมให้เราใช้งานหรือประมวลผลข้อมูลของคุณแล้ว Brunswick อาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อ:

- ทำตามคำร้องขอที่คุณร้องขอ
- ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับ Brunswick ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหภาพยุโรปหรือรัฐสมาชิก หรือกฎหมายที่บังคับใช้อื่น ๆ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราทำงานอย่างเหมาะสม
- จัดการงานประจำวันที่มีความจำเป็นทางธุรกิจ เช่น การบริหารและการปรับปรุงเว็บไซต์ หรือผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของ Brunswick ในฐานะผู้ผลิตข้ามชาติของผลิตภัณฑ์ทางทะเล ตัวอย่างเช่น เพื่อปกป้องธุรกิจของเราและทำความเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น
- วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและการทำงานของเว็บไซต์
- ป้องกันการฉ้อฉล บังคับใช้เงื่อนไขการใช้งาน ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่มีและพันธะผูกพันในด้านการรายงานขององค์กร และบังคับใช้ข้อตกลงของ Brunswick
- วิเคราะห์ว่าคุณจะใช้เว็บไซต์และจะดำเนินการวิจัยทางการตลาดอื่น ๆ อย่างไร
- ส่งมอบและสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงการดูแลการรับประกันที่เกี่ยวข้องและประกาศเรียกคืนสินค้า
- จัดการโฆษณาตามความสนใจของคุณ

	<ul style="list-style-type: none"> • ให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับตัวเลือกทางการเงินสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา สร้างการวิเคราะห์ภายในและรายงาน และรวมข้อมูลกับข้อมูลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวมได้จากหรือเกี่ยวกับคุณและใช้ในลักษณะที่อธิบายไปแล้วข้างต้น <p>เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น หากไม่มีการใช้งานตามวัตถุประสงค์เหล่านี้อีกต่อไป เราจะทำลาย ปกปิดรวมหรือไม่เปิดเผยข้อมูลตามนโยบายภายในและระเบียบการของเราและตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต</p>
<p>Brunswick จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของฉันทันกับบุคคลใดบ้าง</p>	<p>Brunswick จะไม่ขายข้อมูลที่คุณมอบให้เราเพื่อทำผลกำไร แต่อย่างไรก็ตามจะมีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลที่สาม Brunswick จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายในและภายนอก ได้แก่:</p> <ul style="list-style-type: none"> • แผนกต่าง ๆ ภายในบริษัท Brunswick ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูล • คู่ค้าทางธุรกิจที่มีพันธะผูกพันตามข้อตกลงในการปกป้องข้อมูลหรือการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่คล้ายคลึงกัน เช่น ตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ • ผู้ดำเนินการที่เป็นบุคคลที่สามที่มีพันธะผูกพันตามข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลหรือการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่คล้ายคลึงกัน <p>นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณแก่บุคคลที่สามภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> • หากเราจำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการหรือกระบวนการทางกฎหมาย • ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ • เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นหรือเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพหรือการสูญเสียด้านการเงิน หรือที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนกิจกรรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงหรือต้องสงสัยและ/หรือไม่มีจริยธรรม • หากมีความจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของบุคคล • เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานของเรา • เพื่อปกป้องทรัพย์สิน บริการ และสิทธิ์ตามกฎหมายของเรา • เพื่อป้องกันการฉ้อฉลต่อ Brunswick บริษัทในเครือ คู่ค้าทางธุรกิจ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต • เพื่อสนับสนุนส่วนงานการตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการกำกับดูแลองค์กร • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ และทั้งหมดที่มี หรือ • เกี่ยวกับการรวบรวมกิจการ การรวมกิจการ หรือการปรับโครงสร้าง การขาย

หุ่นและ/หรือสินทรัพย์ทั้งหมด หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในองค์กร โดยไม่จำกัดเพียง ในระหว่างกระบวนการสอบทานธุรกิจที่มีใด ๆ

ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างด้วยวิธีการอัตโนมัติ เมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา เช่น จำนวนผู้ใช้ที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเราและหน้าที่เข้าถึง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ เราจะรู้ว่าต้องปรับแต่งเว็บไซต์ของเราอย่างไรให้เหมาะสมกับผู้มาเยือนมากที่สุด เราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น "คุกกี้" และ "เว็บบีคอน" นอกจากนี้ เรายังอาจจะเก็บรวบรวมที่อยู่ IP ดังเช่นที่อธิบายไว้ด้านล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา กรุณาดูข้อมูลจากนโยบายคุกกี้ที่แยกต่างหากของเรา

คุกกี้ ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายคุกกี้ที่แยกต่างหากของเรา เรามีการใช้ "คุกกี้" บนเว็บไซต์บางแห่งของเรา เหมือนกับบริษัทจำนวนมาก คุกกี้คือชิ้นส่วนรหัสที่จะวางไว้บนอุปกรณ์ของคุณเมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์บางแห่ง เราใช้คุกกี้เพื่อบอกข้อมูลแก่เรา เช่น คุณเคยมาที่เว็บไซต์ของเรามาก่อนหรือไม่หรือหากคุณเป็นผู้มาเยือนใหม่ และเพื่อช่วยให้เราสามารถระบุได้ถึงคุณลักษณะของเว็บไซต์ที่คุณอาจจะสนใจมากที่สุด คุกกี้อาจจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ออนไลน์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น โดยการบันทึกการกำหนดลักษณะของคุณไว้เมื่อคุณเข้ามาเยือนเว็บไซต์เฉพาะแห่ง

เว็บเบราว์เซอร์โดยมากจะบอกวิธีการหยุดรับคุกกี้ใหม่ ๆ วิธีการรับแจ้งเมื่อคุณได้รับคุกกี้ใหม่ และวิธีการปิดใช้งานคุกกี้ที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า หากปราศจากคุกกี้แล้ว คุณอาจจะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากคุณลักษณะและการทำงานของเว็บไซต์

เว็บบีคอน ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายคุกกี้ที่แยกต่างหากของเรา หน้าบางหน้าบนเว็บไซต์ของเราจะมี "เว็บบีคอน" (หรือที่รู้จักกันในชื่ออินเทอร์เน็ทแท็ก พิกเซลแท็ก และ GIF แบบโปร่งใส) เว็บบีคอนเหล่านี้จะอนุญาตให้บุคคลที่สามเก็บข้อมูลได้ เช่น ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่ดาวน์โหลดเพจที่มีบีคอนปรากฏอยู่ URL ของเพจที่มีบีคอนปรากฏอยู่ เวลาที่มีการดูเพจที่มีบีคอน ประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้เพื่อดูเพจ และข้อมูลในคุกกี้ที่บุคคลที่สามตั้งค่าไว้

การถ่ายโอนข้อมูลข้ามเขตแดน

หากมีการถ่ายโอนข้อมูลจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ไปยังประเทศอื่น ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา เราจะปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครองข้อมูลที่มีระดับการคุ้มครองเทียบเท่ากับกฎหมายของสหภาพยุโรป โดยการใช้งานเว็บไซต์หรือการมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา จะหมายความว่า คุณกำลังโอนมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เราในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เราอาจจะโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ไปยังประเทศอื่น ๆ ที่เราประกอบกิจการอยู่

- **กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาและระหว่างสวิสเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา** Brunswick รวมถึงบริษัทในเครือ หน่วยงานย่อย สำนักงานสาขาในสหรัฐอเมริกา ดังที่ระบุไว้เพิ่มเติมด้านล่าง จะปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสวิสเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดไว้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกถ่ายโอนจากสหภาพยุโรปและสวิสเซอร์แลนด์มายังสหรัฐอเมริกา หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และหลักการด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล ให้ถือใช้หลักการด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลเป็นหลัก หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล และหากต้องการดูใบรับรองของเรา กรุณาไปที่ <https://www.privacyshield.gov/>

นิติบุคคล Brunswick ในสหรัฐอเมริกาที่จะปฏิบัติตามหลักการด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล ได้แก่: Attwood Corporation; BBG Logistics, Inc.; Blue Water Finance, Inc.; Boston Whaler, Inc.; Brunswick Commercial & Government Products, Inc.; Brunswick Family Boat Co. Inc.; Brunswick Financial Services Corporation; Brunswick Leisure Boat Company, LLC; Brunswick Marine in EMEA, Inc.; Brunswick Marine Sales Corporation; Brunswick Product Protection Corporation; Garelick Mfg. Co.; Land 'N' Sea Distributing, Inc.; Lund Boat Company; Marine Power International Limited; Marine Power International Pty. Limited; Marine Power New Zealand Limited; Sea Ray Boats, Inc.; และ Thunder Jet Boats, Inc.

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือโอนย้ายตามกรอบการทำงานนี้ Brunswick และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทตั้งที่ระบุรายชื่อไว้ข้างต้น จะอยู่ภายใต้อำนาจด้านการสืบสวนและบังคับใช้กฎระเบียบของคณะกรรมการการค้าแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ในบางสถานการณ์นั้น พนักงานที่ได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ Brunswick เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านทรัพยากรบุคคล จะสามารถร้องขอใช้การอนุญาตโดยตุลาการที่มีผลผูกพันได้ เมื่อวิธีการระบุข้อพิพาทอื่น ๆ ไม่สามารถใช้ได้ผล ตามที่อธิบาย

ไว้ใน [ภาคผนวก 1](#) ของกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล

ดังที่อธิบายไว้ใน [หลักการกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล](#) Brunswick จะยังคงต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณ ภายใต้กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล และข้อมูลที่ย้ายไปยังบุคคลที่สามที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในนามของบริษัท Brunswick มุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป (DPA) และคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์ (FDPIC) และจะปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับจากหน่วยงานที่มีอำนาจดังกล่าวเกี่ยวกับการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ ภายในบริบทของความสัมพันธ์ด้านการจ้างงาน

- **ข้อตกลง Model Contract Clauses และข้อตกลงในการประมวลผล/การคุ้มครองข้อมูล** Brunswick ได้สร้างและทำข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลหรือข้อตกลงในการคุ้มครองข้อมูลกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น ผู้ขายที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณอย่างเหมาะสม ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ข้อตกลงเหล่านี้จะมี Model Contract Clauses ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการยุโรปว่าเป็นวิธีการคุ้มครองที่เพียงพอเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลไปนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

เราจะปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

เราจะทุ่มเทอย่างหนักในการปกป้องคุณและ Brunswick ไม่ให้มีการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยข้อมูลหรือการทำลายข้อมูลที่เราเก็บรักษาไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต ในการดำเนินการดังกล่าว เราดูแลให้มีวิธีการปกป้องในเชิงการบริหารจัดการ ด้านเทคนิค และทางกายภาพ เพื่อปกป้องข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อเข้ามาเยือนหรือใช้เว็บไซต์ จากการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการทำลาย

สิทธิ์ในข้อมูลของคุณ

หากคุณเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักในสหภาพยุโรป คุณมีสิทธิ์ในการร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ แก้ไข หรือขอให้ลบข้อมูล คุณยังมีสิทธิ์ในการร้องขอสำเนาข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ ในบางสถานการณ์ คุณยังสามารถร้องขอให้เราจำกัดหรือระงับการประมวลผลหรือแบ่งปันข้อมูลของคุณ

หากคุณต้องการร้องขอการเข้าถึง ตรวจสอบ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ กรุณาติดต่อเราที่ privacy@brunswick.com หรือกรณารอกแบบฟอร์ม [ที่นี่](#)

หากคุณเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักในเนวาดา คุณมีสิทธิ์ขอให้เราจำกัด หรือระงับการถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามได้ในบางสถานการณ์ หากคุณต้องการร้องขอให้จำกัดการแบ่งปันข้อมูลของคุณ กรุณาติดต่อเราที่ privacy@brunswick.com หรือกรณารอกแบบฟอร์ม [ที่นี่](#)

ในการช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อตรวจยืนยันตัวตนของคุณ ก่อนจะมอบสิทธิ์ให้คุณเข้าถึงข้อมูลของคุณ

- **สิทธิ์ในการเข้าถึงของผู้มีถิ่นพำนักในแคลิฟอร์เนีย:** หากคุณเป็นผู้มีถิ่นพำนักในแคลิฟอร์เนีย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 คุณจะมีสิทธิ์ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะเจาะจงและการเคลื่อนย้ายข้อมูล: คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราเปิดเผยข้อมูลบางอย่างแก่คุณเกี่ยวกับการที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อเราได้รับและยืนยันคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว เราจะเปิดเผยข้อมูลให้คุณทราบตามคำร้องขอของคุณ:

- ประเภทและข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ
- ประเภทของแหล่งข้อมูลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ
- วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือทางการพาณิชย์ในการเก็บรวบรวมหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
- ประเภทของบุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และ
- หากเราขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ จะมีรายการสองรายการที่จะระบุ: (a) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บ

รวบรวมและขาย และประเภทของบุคคลที่สามที่เราขายข้อมูลดังกล่าวให้ และ (b) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มีการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ต่อไปนี้ เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอเพื่อเข้าถึงหมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบขับขี่หรือหมายเลขประจำตัวประชาชนที่รัฐออกให้อื่น ๆ หมายเลขบัญชีการเงิน หมายเลขประจำตัวด้านสุขภาพหรือทางการแพทย์ใด ๆ รหัสผ่านบัญชี หรือคำถามรักษาความปลอดภัยหรือคำตอบที่ขอทราบข้อมูล คำร้องขอให้มีการลบข้อมูล: คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณและเก็บไว้ภายใต้ข้อบังคับบางอย่าง เมื่อเราได้รับและยืนยันคำร้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและยืนยันตัวตนของคุณผ่านกระบวนการตรวจสอบยืนยันสองชั้นแล้ว เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดและเว้นเสียแต่ว่ากฎหมายอนุญาตหรือกฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจปฏิเสธคำร้องขอให้มีการลบข้อมูลของคุณ หากเราหรือผู้ให้บริการของเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลเพื่อ:

- ทำธุรกรรมที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล มอบสินค้าหรือบริการที่คุณร้องขอ ดำเนินการตามที่คาดหวังอย่างสมเหตุสมผลภายใต้บริบทของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่กับคุณ หรือทำสัญญาของเรากับคุณ
- ตรวจสอบเหตุการณ์คุกคามความปลอดภัย ป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตราย เป็นการหลอกลวง หรือมีขอบด้วยกฎหมาย หรือฟ้องดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมดังกล่าว
- แก่จุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์เพื่อระบุและซ่อมแซมข้อผิดพลาดที่ทำให้ฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่มีปัญหา
- ให้เสรีภาพในการพูด ทำให้แน่ใจว่าผู้บริโภครายอื่น ๆ มีเสรีภาพในการพูด หรือใช้สิทธิ์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
- ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1546 et seq. (กฎหมายความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์)
- ทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติที่จะได้รับการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญหรือสาธารณะอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ที่บังคับใช้ทั้งหมด ซึ่งเราจะไม่สามารถดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวได้หรือการลบข้อมูลดังกล่าวจะทำให้การวิจัยไม่ประสบความสำเร็จอย่างร้ายแรง หากคุณใดให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้า
- อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการภายในเท่านั้น โดยสอดคล้องเป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภคอย่างสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากความสัมพันธ์ของคุณกับเรา
- ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือ
- ทำการใช้งานข้อมูลเป็นกายการภายในและขอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ที่เป็นไปตามบริบทที่คุณได้ให้ไว้

ห้ามขายข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สามเพื่อทำผลกำไร อย่างไรก็ตาม จะมีการแบ่งปันข้อมูลตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้ หากคุณประสงค์ปฏิเสธไม่ให้มีการแลกเปลี่ยนนี้หรือไม่ต้องการได้รับการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด กรุณาคลิกที่นี่ และทำ "คำร้องขอปฏิเสธการเข้าร่วม" นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกที่ปุ่ม "ห้ามขายข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน" ที่ด้านล่างของหน้าหลักของเว็บไซต์แต่ละหน้า ซึ่งจะนำคุณไปยังเว็บฟอร์มเดียวกัน

การใช้สิทธิ์ CCPA ของคุณ

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ CCPA ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น โปรดส่งคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ให้แก่เราทางช่องทางต่อไปนี้:

- โทรติดต่อเราที่ 855-283-1103 หรือ 847-735-4002
- กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอทางออนไลน์โดยการคลิกที่นี่ หรือ
- ส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@brunswick.com

เฉพาะคุณหรือบุคคลที่จดทะเบียนกับ California Secretary of State ที่คุณอนุญาตให้ดำเนินการในนามของคุณเท่านั้นที่สามารถส่งคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ และคุณอาจร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบุตรที่เป็นผู้เยาว์ของคุณได้ หากตัวแทนที่ได้รับอนุญาตส่งคำร้องขอในนามของคุณ เว้นเสียแต่ว่าตัวแทนจะได้ให้หนังสือมอบอำนาจที่คุณได้ลงนาม เราอาจกำหนดให้: (1) คุณหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตให้หนังสืออนุญาตอย่างเป็นทางการลายลักษณ์อักษรแก่ตัวแทนที่

ดำเนินการในนามของคุณและ (2) ให้คุณยืนยันตัวตนของคุณ

คุณสามารถส่งคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้สองครั้งภายในระยะเวลา 12 เดือนเท่านั้น คำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถตรวจสอบยืนยันได้จะต้องมีลักษณะต่อไปนี้:

- ให้ข้อมูลที่เพียงพอซึ่งทำให้เราสามารถตรวจสอบยืนยันได้อย่างสมเหตุสมผลว่าคุณคือบุคคลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาต และ
- อธิบายคำร้องขอของคุณ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจ ประเมินและตอบกลับได้อย่างเหมาะสม

หากเราไม่สามารถตรวจสอบยืนยันคำร้องขอให้มีการลบข้อมูลได้ เราจะถือว่าคำร้องขอนั้นเป็นคำร้องขอปฏิเสธไม่ให้มีการขายข้อมูลของคุณ

เราพยายามตอบกลับคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 45 วันหลังจากที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว และเราจะยืนยันว่าเราได้รับคำร้องขอเพื่อขอทราบหรือลบข้อมูลของคุณภายใน 10 วันหลังจากที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว หากเราต้องการเวลาเพิ่มเติม (ไม่เกิน 90 วัน) เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลและระยะเวลาเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการโดยลายลักษณ์อักษร และเราจะส่งคำตอบอย่างเป็นทางการไปยังที่หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่เราส่งคำตอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราจะเลือกรูปแบบในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถพกพาและใช้งานได้ง่าย นอกจากนี้ เราจะให้คำตอบที่จะอธิบายเหตุผลที่เราไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอได้ หากมี

ทั้งนี้ เราจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการหรือตอบสนองต่อคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นเสียแต่คำร้องขอดังกล่าวจะมีลักษณะที่เป็นการร้องขอมากเกินไป มีความซ้ำซ้อนหรือไม่มีความจริง หากเราพิจารณาแล้วว่าคำร้องขอจะต้องมีค่าธรรมเนียม เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าเพราะเหตุใดเราจึงได้ทำการตัดสินใจดังกล่าวและแจ้งให้คุณทราบถึงค่าใช้จ่ายโดยประมาณก่อนที่จะดำเนินการตามคำร้องขอของคุณ

การไม่เลือกปฏิบัติ

เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายอนุญาตหรือกำหนด หากคุณใช้สิทธิ์ใด ๆ ของคุณตามประมวลกฎหมายแพ่งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1798.100 et seq กฎหมายความเป็นส่วนตัวผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย ("สิทธิ์ CCPA" ของคุณ) เราจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- ปฏิเสธไม่ให้สินค้าหรือบริการแก่คุณ
- เรียกเก็บเงินในราคาหรืออัตราของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน รวมถึงการให้ส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ หรือลงโทษ
- ให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพหรือระดับที่แตกต่างกัน หรือ
- แนะนำว่าคุณอาจได้รับราคาหรืออัตราของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน หรืออาจได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพหรือระดับที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้สิทธิ์ CCPA ของคุณตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป เราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาหรืออัตราที่แตกต่างกันกับผู้บริโภคคนอื่น ๆ หรือให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพหรือระดับที่แตกต่างกัน ในเวลานี้ เราไม่ได้เสนอสิ่งจูงใจทางการเงินสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ การแบ่งปันและ/หรือการขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อ

การเก็บรักษาข้อมูลของคุณ

Brunswick จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามระยะเวลาของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อได้รับการกำหนดไว้ ตามนโยบายและตารางการจัดการข้อมูลของบริษัท เมื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ Brunswick จะใช้ความพยายามเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาและข้อมูลถูกลบออกทั้งหมด

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และบัญชีเครือข่ายสังคมอื่น ๆ

เว็บไซต์ของเราอาจจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น เพื่อความสะดวกและเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคุณ เว็บไซต์เหล่านี้มักจะให้บริการเป็นอิสระจากเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ที่ถูกลิงก์อาจจะมีประกาศแจ้งว่าด้วยความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งเราแนะนำอย่างยิ่งให้คุณตรวจสอบดู หากเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ถูกลิงก์ใด ๆ ภายใต้อาณาเขตที่เว็บไซต์ที่ถูกลิงก์ใด ๆ ที่คุณเข้าไป ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายของเว็บไซต์เหล่านั้น รวมถึงการใช้งานเว็บไซต์ หรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น

เว็บไซต์ของเราบางเว็บของเรานุญาตให้คุณเข้าสู่ระบบและเชื่อมต่อบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram

และ Pinterest เข้ากับ Brunswick

เมื่อใช้ฟังก์ชันส่วนนี้แล้ว จะหมายความว่าคุณยินยอมให้ Brunswick เข้าถึงองค์ประกอบทั้งหมดของข้อมูลโปรไฟล์เครือข่ายสังคมของคุณ ที่คุณตั้งค่าไว้ให้มีการแบ่งปันและใช้ได้ ตามเงื่อนไขการใช้งานของเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาอ้างอิงถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในส่วนตัวในบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่จะแบ่งปันกับเราและแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อนั้น ๆ และในการจัดการข้อมูลที่แบ่งปันผ่านบัญชีของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในการใช้เว็บไซต์ของเรา

หากคุณต้องการยุติการเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมจาก Brunswick กรุณาอ้างอิงถึงการตั้งค่าของบัญชีสื่อสังคมดังกล่าวและของผู้ให้บริการบัญชี

การโฆษณาของบุคคลที่สาม

บุคคลที่สาม รวมถึงผู้โฆษณา อาจจะได้รับรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณจากเวลาและเว็บไซต์ต่าง ๆ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ บุคคลที่สามเหล่านั้นจะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล รายงาน จัดทำมาตรการตอบสนองต่อโฆษณา และวิเคราะห์ข้อมูล และช่วยเหลือในการส่งข้อความและการโฆษณาเพื่อการตลาดที่เกี่ยวข้องเพื่อ Brunswick

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สาม จะไม่อยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวในส่วนตัวนี้ กรุณาศึกษาข้อมูลจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อพิจารณาว่าพวกเขาเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

ผู้โฆษณาบุคคลที่สามจำนวนมาและเว็บเบราว์เซอร์และอุปกรณ์มือถือบางชนิด จะยอมให้คุณปฏิเสธการรับโฆษณาของบุคคลที่สาม ข้อมูลและทรัพยากรในการปฏิเสธการรับโฆษณาที่อิงตามความสนใจ จะดูได้จากพันธมิตรการโฆษณาแบบดิจิทัล (Digital Advertising Alliance) ที่ <http://www.aboutads.info/choices/> คุณอาจจะเลือกปฏิเสธการรับและติดตามโฆษณาตามเป้าหมายบนอุปกรณ์มือถือของคุณจากบริษัทโฆษณาทางมือถือบางแห่ง และนิติบุคคลอื่น ๆ ที่คล้ายกัน โดยการดาวน์โหลดแอป App Choices ได้ที่ www.aboutads.info/appchoices โปรดทราบว่าปฏิเสธไม่รับผ่านกลไกเหล่านี้ จะไม่เป็นการยกเลิกการรับโฆษณา คุณจะยังคงได้รับโฆษณาทั่วไปในขณะที่เข้าไปเยือนเว็บไซต์และที่อื่น ๆ ในโลกออนไลน์

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

เว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์สำหรับผู้รับสารโดยทั่วไป ที่ไม่ได้กำหนดเฉพาะไว้สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี หากเราได้รับทราบว่าคุณอายุต่ำกว่า 16 ปี ก็ตามที่เรารวบรวมมานั้น เป็นข้อมูลของเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี เราจะลบข้อมูลดังกล่าวโดยทันที

วิธีติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อ:

Brunswick Corporation

ถึง: Law Department

26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500

Mettawa, IL 60045

โทรศัพท์: 855-283-1103 หรือ 847-735-4002

อีเมล: privacy@brunswick.com

หากคุณต้องการอัปเดตข้อมูลติดต่อหรือการกำหนดคุณลักษณะของคุณ หรือหากต้องการลบข้อมูลของคุณออกจากรายชื่อผู้รับจดหมายข่าวทางอีเมล หรือไม่ต้องการรับอีเมลการตลาดที่เป็นผลมาจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านบัตรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือแหล่งที่มาอื่น ๆ อีกต่อไป คุณสามารถดำเนินการได้โดย:

- ปรับแก้การตั้งค่าในบัญชีที่คุณสร้างไว้ผ่านเว็บไซต์
- ยกเลิกการรับข่าวสารผ่านลิงก์ที่อยู่ในอีเมลที่เราส่งถึงคุณ หรือ
- กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอทางออนไลน์โดยการคลิกที่ [ที่นี่](#)

การอัปเดตในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจจะได้รับการอัปเดตเป็นระยะ ๆ เราอาจจะทำการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อตามแต่ดุลยพินิจของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะส่งผลให้สิทธิ์ของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมมาก่อนหน้านี้เพิ่มมากขึ้น เราจะขอความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ของคุณ หรือโดยการประกาศแจ้งให้เห็นชัดเจนบนเว็บไซต์ของเรา หากเราประสงค์จะทำการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติม เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลมา ก่อนที่จะทำการประมวลเพิ่มเติมดังกล่าว Brunswick จะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ และข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการประมวลที่เป็นธรรมและโปร่งใส